



บันทึกข้อความ

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่รับ 958
วันที่ 11-03-2565
เวลา 09.19 น.

ส่วนราชการ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โทร. ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๒๖-๘

ที่ อว ๐๖๕๕.๑๙/๔๒๖

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑

สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
เลขที่ 65248
วันที่ 15/3/2565
เวลา 09.55

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ด้วย สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๙-๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้นำประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้บังคับแก่การยื่นขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ได้จนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองบริหารงานบุคคล จึงขอให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ยื่นขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เสร็จสิ้นและส่งไปยังกองบริหารงานบุคคลภายในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากเลย กำหนดวันดังกล่าว ผู้นั้นจะต้องยื่นขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสฤฎฐธรณ์ หมัดหมั่น)

เรียน คณบดี

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

เพื่อโปรดทราบ

กบค.แจ้งแนวปฏิบัติการใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561

เห็นควรมอบงานบุคลากรแจ้งไปยังบุคลากรในสังกัดทราบ

11 มี.ค. 65

ประชาสัมพันธ์

15 มี.ค.65

๑๑ มี.ค. ๖๕

การประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๒๐๙ - ๒/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๗.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาบังคับใช้แก่การยื่นขอกำหนดตำแหน่งโดยอนุโลม

ความเป็นมา

ตามที่ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ออกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีผลให้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) (ฉบับที่ ๓) และ (ฉบับที่ ๔) ถูกยกเลิก เป็นเหตุให้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับใช้ และสิทธิของผู้ยื่นที่ประสงค์จะยื่นเสนอผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ไม่สามารถกระทำได้

ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งว่า ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจนำประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาใช้บังคับแก่การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยอนุโลม ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ออกหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว มาใช้บังคับแก่การยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยได้จนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๑๗ (๒) (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๐๙.๕/ว ๑ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมาตรา ๑๗(๑๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้ง

ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และประธาน คณะกรรมการพิจารณาดำเน้่งทางวิชาการ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นั้น ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง คือ จะมีการขอตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน นอกจากการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป โดยผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านหนึ่งด้านใดใน ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ด้านสร้างสรรค์ สุนทรียะ ศิลปะ ด้านการสอน ด้านนวัตกรรม และด้านศาสนา ซึ่งในกรณีที่มีการเสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ใน ๕ ด้านดังกล่าวข้างต้น ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเน้่งทางวิชาการ ด้านนั้น ๆ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพิ่มขึ้นอีก ๕ ด้าน และเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการต้องระบุตำแหน่งทางวิชาการด้านที่เสนอขอ พร้อมทั้งระบุ สาขาวิชาของตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอ โดยความพร้อมในเรื่องนี้ กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะต้องมีความพร้อมของรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อที่จะดำเนินการได้ จึงเห็นว่าในระยะแรกสภามหาวิทยาลัยฯ อาจจะยังไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเน้่งทางวิชาการ ทั้ง ๕ ด้าน นั้นก่อน โดยหากมีผู้เสนอขอ กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สามารถที่จะขอใช้คณะกรรมการ ก.พ.ว. ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปก่อน

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการสำรวจว่าโดยทิศทางของมหาวิทยาลัยฯ และโดยความพร้อมของบุคลากร จะมีคณาจารย์ที่ข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านในด้านใดบ้าง เพื่อที่สภามหาวิทยาลัยฯ จะได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ซึ่งอาจจะไม่มีผู้ข้อกำหนดตำแหน่งครบทั้ง ๕ ด้าน ฉะนั้น ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจว่าจะมีการขอตำแหน่งทางวิชาการด้านใดบ้าง นั้น จะเป็นแนวทางในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้านในด้านนั้น ๆ ต่อไป

๒. ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ไม่ควรใช้ระเบียบเดียวกัน เพราะหาก ก.พ.อ. มีการประกาศหลักเกณฑ์ใดออกมา จะต้องบังคับใช้กับทั้งข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะทำให้ขาดความยืดหยุ่น ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงควรจัดทำระเบียบเฉพาะกับพนักงานมหาวิทยาลัยแยกออกมาจากข้าราชการ

๓. เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้แจ้งว่าใช้บังคับได้ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งเหลือระยะเวลาเพียง ๔ เดือน ฉะนั้น ในการประกาศควรจะประกาศให้มีผลบังคับย้อนหลังไป วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบในการนำประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ออกหลักเกณฑ์ตามประกาศ ก.พ.อ. ดังกล่าว มาใช้บังคับแก่การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการสำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ได้จนถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งเสนอและรับรองมติที่ประชุม



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกลีน)

รองอธิการบดี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สำเนาถูกต้อง

๒๔ ก.พ. ๒๕๖๕



(นางตรุณี สีนิน)

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย